

## **Tham Gia Phật Sự**



Được quý Anh Chị Em trong tình thương yêu, được Ban Hướng Dẫn tin tưởng trao phó, 3 nhiệm kỳ vừa qua (chưa nói đến: 1 nhiệm kỳ phụ tá Tổng Thư Ký – và tham gia Ban Hướng Dẫn Trung Ương. Cảm Thấy tuổi cao - sức yếu nên từ chối không tham gia ứng viên kế tiếp). 3 lần Đại Hội: Được tập thể đề cử chức danh Phó Tổng Thư Ký rồi Tổng Thư Ký, được Đại biểu tín nhiệm, lần nào số phiếu cũng lên trên 95%.

Trên 60 năm sinh hoạt GDPT (đã trừ đi một số thời gian bận biệu học tập - công tác giảng dạy các trường học – tham gia Phòng Giáo Dục). Hơn 15 năm tham gia Ban Hướng Dẫn. Trong quá trình thực hiện, luôn luôn vì tổ chức đặt lên hàng đầu – vì tổ chức mà hy sinh, không nề hà bệnh hoạn - mệt mỏi, sẵn sàng đối mặt trước gian nan. Nhiều lần **họ** đến tận tư gia, nhiều lần được mời làm khó dễ, có lần được mời ra cấp tỉnh, với

ý đồ trục xuất ra khỏi nước, **họ** tuyên bố: “*Anh là một nhà hoạt động tôn giáo*”. Nhưng với lý luận tẻ nhạt có - sắc bén có, nên ý đồ đã bị bẻ gãy. Chẳng những chúng tôi cống hiến cho tổ chức hết cả thân mạng – sức lực – mồ hôi – nước mắt, mà hy sinh cống hiến cả tiền tài – vật chất, đã tự động mua sắm nhiều phương tiện phục vụ cho tổ chức, nhỏ có – lớn có lên đến hàng trăm triệu đồng. Chưa nói đến, trước đây chúng tôi có lập 1 Website có tên là: SEN TRẮNG BÌNH THUẬN, mỗi năm phải tự trả phí trên 2 triệu đồng, nhưng gần 10 năm qua, không có những cây viết hay, đóng góp bài vở, cho nên chúng tôi đã chuyển qua trang cá nhân, có tên là: CẢO THƠM LÀN GIỎ TRƯỚC ĐÈN. Trên 15 năm qua, tham gia Văn Phòng Ban Hướng Dẫn, đã triển khai hàng loạt văn bản - tài liệu. Dữ liệu được lưu trữ trên đám mây (Drive) quá lớn, từ lúc mua 20 GB, đến 100 GB – đến 200 GB, rồi phải mua 2 T (= 2.000 GB), mỗi năm phải trả phí trên 2 triệu đồng.

Trên 60 năm sinh hoạt GDPT. Từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, suốt cả dòng đời gắn liền

với GDPT, từ lứa tuổi Oanh vũ bé xíu, rồi bước lên Ngành Thiếu – Ngành Thanh.

Sau 1975, giai đoạn tái sinh hoạt, Sau hơn 10 năm, đất nước bị nhuộm đỏ, đắm chìm trong cơn mê, sự tan nát vì chiến tranh, sự đói khổ một thời bao cấp, hình bóng Áo Lam vắng bật.

Nhận được tín hiệu gọi đàn, chúng tôi lại trở về Chùa. Nhận nhiệm vụ phục hồi lại đơn vị địa phương, trong khi bản thân chưa qua 1 bậc tu học - chưa qua 1 trại huấn luyện Huỳnh trưởng, trong khi vì lý do ý thức hệ, hầu hết lớp đàn anh đi trước còn nằm trong trại cải tạo.

Trước lời kêu gọi thiêng liêng dục thúc, chúng tôi mạnh dạn xắn tay áo, vừa làm nhiệm vụ của 1 người cư sĩ xây dựng - tổ chức lại ngôi Chùa, vừa đối mặt với gian nan – tích cực xây dựng lại GDPT địa phương, được giao nhiệm vụ Liên Đoàn Trưởng. Xây dựng xong đơn vị, lại nhận thêm nhiệm vụ, hằng tuần đưa đơn vị đến các Chùa ở các địa phương khác nhau để xây dựng các đơn vị GDPT.

Đến khi hình thành được Ban Hướng Dẫn, chúng tôi được giao các nhiệm vụ: Phụ trách phát triển Ngành Đồng, Thư ký các Ban Đại Diện, Phó và Tổng Thư Ký,

rồi tham gia Ngành Thiếu BHD.TU, trong thời gian tham gia BHD.TU, tôi đã có một chuyến công cử - công cán đi 9 tỉnh, từ Tây Nguyên ra miền Trung, bằng phương tiện Honda. Khi chúng về đến tỉnh cuối cùng, có 1 anh đến gặp chúng tôi, anh tự giới thiệu, anh là an ninh Bộ Nội Vụ, anh đã theo chúng tôi từ xa, suốt chiều dài 9 tỉnh, làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên !?...

Chúng tôi thiết nghĩ, việc của nhà nước thì họ cứ làm, còn việc của chúng ta, của tổ chức, vì sự nghiệp giáo dục **“kế vãng khai lai – truyền đăng tục diệm”** thì chúng ta cứ tỉnh tại mà làm – làm cho thành công.

Những lần tổ chức kỳ trại, chúng tôi giao cho lớp trẻ phụ trách Ban Quản Trại. Còn anh Trưởng Ban và chúng tôi thì đóng trại ngoài đầu đường – đón đầu. Khi các nhà chức năng địa phương đến, gặp chúng tôi, thì đành phải ngồi lại đây –

mà đối mặt với chúng tôi. Còn trong kia, thì anh em cứ yên bình điều hành sinh hoạt.

Trong suốt quá trình tham gia các phần hành được giao, chúng tôi chưa bao giờ nản mỏi, sẵn sàng đối mặt trước gian nan, tích cực dần thân dần đầu - thành toàn trách nhiệm được giao.

Bây giờ tuổi đã cao, sức đã mòn, bệnh hoạn đổ dồn. Nhìn lại bản thân không cảm thấy hổ thẹn, sự cống hiến vì đạo pháp – vì tổ chức đã trọn lòng hiếu – trung. Mặc dù phía trước vẫn còn đó nghìn trùng sóng bủa, gió chướng chưa lặng – biển cuồng chưa yên. Nhưng tuổi đời không mãi kéo dài để mà nối tiếp. Kỳ vọng thế hệ kế thừa, với sức trẻ tài năng, chuyên hóa thời cuộc, góp phần làm cho tổ chức yên bình – phát triển./-



*Phan Văn Huy Tâm*